

ถูกผิดชั่วดีวันนี้ควรทบทวน

ต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าผู้เขียนมิได้มีความประสงค์ให้บทความนี้เป็นบทความที่สนับสนุนหรือทำลายพรรคการเมือง องค์กร หรือสถาบันใดๆ เพียงแต่ต้องการอธิบายลักษณะของถูก ผิด ดี และชั่วว่ามีเหตุผลความเป็นมาอย่างไร สาเหตุที่ต้องอธิบายก็เพราะเห็นว่าปัจจุบันผู้คนกำลังสับสนระหว่างถูก ผิด ดี และชั่ว บางคนทำชั่วโดยเห็นว่าที่นั่นคือความดี บางคนทำดีอยู่แต่กลับเห็นว่าที่ตนทำอยู่นั้นเป็นความชั่ว ความคิดเหล่านี้ได้สะสมและพัฒนาเป็นแนวคิดที่หล่อหลอมเข้าไปในกลุ่มต่างๆมายาวนาน และได้สะท้อนแนวคิดผ่านผลการปฏิบัติของกลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมือง ภาคราชการ และองค์กรประชาชน จนทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้สังคมกำลังวิบัติเพราะความเข้าใจผิดเพี้ยนเกี่ยวกับถูก ผิด ดี และชั่ว

ดีและชั่วเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน ดีตามแนวคิดของไทยนั้นถูกหล่อหลอมมาจากหลักพุทธศาสนา โดยยึดหลักว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเป็นสิ่งดี ส่วนสิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งชั่ว ส่วนความถูกและผิดก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเช่นกัน แต่ถูกและผิดนั้นมิได้มีแนวคิดมาจากการเห็นร่วมกันของกลุ่มคน ดังนั้นถูกและผิดต่างก็อาจเป็นได้ทั้งดีและชั่วขึ้นอยู่กับว่าเป็นความเห็นร่วมกันของกลุ่มใด เช่นกลุ่มคนมีศีลธรรมว่าเห็นว่าการล่าสัตว์ ยิงนก ตกปลาเป็นสิ่งที่ผิดส่วนการนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ถูก ส่วนกลุ่มคนที่เป็นนายพรานหรือนักล่าสัตว์เห็นว่าการล่าสัตว์หรือยิงนกตกปลาเป็นสิ่งที่ถูกส่วนการนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งผิด ความเห็นว่าการถูกหรือผิดนั้นจะไม่เกิดปัญหาถ้าความเห็นนั้นอยู่แต่ในกลุ่ม แต่ถ้าหากกลุ่มมีการมารวมกันก็จะทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกันเพราะถูกผิดของแต่ละกลุ่มอาจขัดแย้งหรือตรงกันข้าม การที่ต่างกลุ่มต่างก็อ้างความถูกผิดตามกรอบที่ตนเองได้รับการหล่อหลอมมาจากกลุ่มของตนเองจะทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นการถกเถียงหรือต่อสู้กันในประเด็นของความถูกผิดจึงไม่มีทางที่จะแก้ไปหาได้สำเร็จเลย ทางออกของการแก้ปัญหานี้ก็จะต้องเอาถูกและผิดของกลุ่มต่างๆ มาพิจารณาวิเคราะห์ว่าถูกและผิดนั้นมันเป็นสิ่งดีหรือชั่วตามหลักพุทธศาสนา

ปัจจุบันนี้แนวคิดประชาธิปไตยได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าลงมติหรือตัดสินใจโดยเสียงใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และมักจะคิดว่าเสียงส่วนใหญ่สามารถกำหนดความดีความชั่วได้ด้วยซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมาก เพราะหากในทีใดที่มีแต่คนชั่วเป็นส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ของทีนั้นก็จะเป็นเสียงของคนชั่ว สิ่งที่ถูกต้องของทีนั้นก็คือความชั่ว สิ่งที่ดีของทีนั้นก็คือความดี ซึ่งถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นก็ คงจะเข้าสู่ยุคของความเสื่อมถอยอย่างมาก สังคมจะอยู่แบบไร้กฎเกณฑ์ อยู่กันแบบสัญชาตญาณดั้งเดิมแบบของสัตว์ต่างๆ คุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะต้องหายไปกับความไร้กฎเกณฑ์นั้น ประเทศไทยเราจะเข้าสู่ยุคนั้นแล้วหรือ

ประจวบ นิมนุช

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖